
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1257  —  799. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um sumarlokanir deilda og biðlista á Landspítala – háskólasjúkrahúsi.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

Eru fyrirhugaðar sumarlokanir deilda, og þá hverra, á Landspítala – háskólasjúkrahúsi?
Ef svo er, hvaða áhrif mun það hafa á biðlista og þjónustu við sjúklinga, skipt eftir deildum?

Skriflegt svar óskast.


